



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ)</p> <p>๑.๑ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>๑. ให้ อำเภอดำเนินการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รวมถึงข้อบังคับและมาตรการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ มีมาตรการที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้อง ศึกษาและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะผู้นำในระดับพื้นที่ กน. ผอ.อบ. เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. ให้ อำเภอกำหนดใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) กำกับดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ และมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รายงาน การปฏิบัติให้ ปค. ทราบด้วย</p> <p>๓. ให้ จังหวัด/อำเภอ เข้มงวด ควบคุม ดูแล ห้ามมิให้มีการลักลอบเปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะ คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ สถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงการลักลอบเล่นการพนัน ในพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของส่วนกลาง และจังหวัด</p> <p>๔. ให้ อำเภอยายัด เน้นย้ำสกัดกั้นการลักลอบ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้กระทำความผิด ผู้นำพา ผู้ให้ที่พักพิง ขอให้ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ให้ นอ. ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๑) เรื่องการงดเดินทาง เพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหาร กองประจำการที่จะเข้าประจำการและรับการฝึกทหารใหม่ โดยเคร่งครัด</p>	<p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>อำเภอยายัด ๑๒๘ อำเภอ</p> <p>นอ.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๖. ให้ อำเภอ ให้ความสำคัญและสอดคล้องดูแล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล โดยเฉพาะในฐานะ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และขอให้ประเมินสถานการณ์ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดฯ</p>	<p>อำเภอ</p>
<p>๑.๒ การขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐาน การให้บริการประชาชนตามแนวทาง ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “อำเภ�... วิถีใหม่”</p>	<p>๑. ให้ สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง และ ผตปค. สนับสนุน การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินของหน่วยงาน ทั้ง ๒๘ แห่ง</p> <p>๒. ให้ หน่วยงานทั้ง ๒๘ แห่งที่ผ่านการคัดกรอง ทั้งสำนักทะเบียนอำเภ� และศูนย์ดำรงธรรมอำเภ� เตรียม ความพร้อมในการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ</p>	<p>สำนัก/กอง และ ผตปค.</p> <p>อำเภ�ที่ผ่าน การคัดกรอง</p>
<p>๑.๓ การส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิต การทำงานรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ของอำเภ�</p>	<p>- ให้ อำเภ� ให้ความสำคัญ ใส่ใจ การดูแลความสะอาด สุขภาวะ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ โดยเฉพาะจุดบริการ ประชาชน รวมถึงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การปรับรูปแบบการ ประชุมให้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น</p>	<p>อำเภ�</p>
<p>๑.๔ การบริหารงบประมาณ</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง เตรียมความพร้อม เตรียมข้อมูลชี้แจง ประเด็นข้อสังเกตจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเด็น ที่คาดว่าจะถูกซักถามสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>สำนัก/กอง</p>
<p>๑.๕ การพัฒนาบุคลากร</p>	<p>- ให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. ศึกษาและ เรียนรู้จากเทปบันทึกการดำเนินโครงการทบทวนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปค.</p>	<p>ปจ./นอ.</p>
<p>๑.๖ ขอให้กำลังใจ ชื่นชมความทุ่มเท และ เสียสละของฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน</p>	<p>๑. ให้ ปจ./นอ. ดูแลสุขภาพของตนเอง ดูแลสุขภาพ ของทีมงาน ป. และบุคลากรทุกภาคส่วนของฝ่ายปกครอง</p> <p>๒. ขอขอบคุณ ปจ. นอ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึง กน. ผญบ. แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ กม. ที่ร่วมมือ กันทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ปจ./นอ.</p> <p>ฝ่ายปกครองทุก ภาคส่วน</p>
<p>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) ๒.๑ การบริหารจัดการพื้นที่</p>	<p>๑. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภ� รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไป สร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งที่ผ่านมา วช. ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบริหารงาน ทั้งเรื่องข้อสั่งการ มติที่ประชุมของ ศบค. และที่สำคัญเรื่อง การบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้อง ประชาชนอย่างทั่วถึงและถูกต้อง</p>	<p>สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภ�</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. ให้ อำเภอ บริหารจัดการเรื่องวัคซีนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องทราบถึงจำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในระยะแรก ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐที่กำหนดได้</p> <p>๓. ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดและรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานในระดับพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ต้องบริหารทั้งเรื่องของสุขภาพและสภาพเศรษฐกิจให้ดำเนินควบคู่กันไปได้ หากสามารถบริหารจัดการเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและสอดคล้องกับผลผลิตด้านการเกษตรและผลผลิตในด้านต่าง ๆ ตามฤดูกาล จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้</p> <p>๔. ให้ จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบและวางระบบควบคุมภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัย มาตรการต่าง ๆ นั้น มีความพร้อมหรือมีจุดอ่อนหรือไม่ ทั้งเรื่องของความเข้าใจ อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์</p> <p>๕. ให้ สำนัก/กอง สนับสนุนการดำเนินภารกิจให้กับส่วนภูมิภาค ทั้งเรื่องการวางแผนทางการดำเนินงาน การสนับสนุนข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง</p>
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท. (นายพิริยะ ฉันทติลล)</p> <p>๓.๑ การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๑. ให้ ข้าราชการในสังกัด ปค. ตำแหน่ง จพง.ปค. นก. ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สมัครเข้าใช้งานในระบบ DOPA Investigation ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และในส่วนของ ทปค.จ. ให้มอบหมาย จพง.ปค. อย่างน้อย ๑ คน เพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ และขอให้แจ้งรายชื่อ ให้ ปค. ทราบ ทั้งนี้ ขอให้ ทปค.จ. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกกระบวน หากมีการดำเนินการจับกุม ปรามปราม หรือการทำการสอบสวนคดีอาญา ขอให้บันทึกลงในระบบภายใน ๓ วัน เนื่องจากสถิติการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค จะมีการนำข้อมูลไปใช้ในการของบประมาณ การพัฒนาระบบงาน ตลอดจนงานการพัฒนากระบวนการทางคดีอาญาของ ปค. ต่อไป</p>	<p>ข้าราชการในสังกัด ปค. ตำแหน่ง จพง.ปค. นก. และ จังหวัด</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. ให้ นอ. ตรวจสอบการเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในระบบ e-DOPA License อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบส่งเงินค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีความผิดปกติในการปฏิบัติ ขอให้ตรวจสอบการทำงานในระบบทันที</p>	<p>นอ.</p>
<p>๓.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ กำชับและทำความเข้าใจถึงข้อบังคับ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ แก่พนักงานฝ่ายปกครอง และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้การพิจารณาใช้ดุลยพินิจมีความเหมาะสม ซึ่งต้องปฏิบัติและดำเนินการต่าง ๆ ทางกฎหมายให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชน โดยห้ามใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.บห. (ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์) - การบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้บุคคลรับราชการในสังกัด ปค. จำนวน ๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่ง จพง.ปค. (ปลัดอำเภอ) นวช.ก.บช. นวช.คพ. จ.ปค. และ จพง.คพ. โดยจะทำการเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่สอบ จะประกาศอีกครั้งภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ แจ้งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติและสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่ง จพง.ปค.ชพ. และหลักสูตร นอ. เตรียมความพร้อมในการสอบ ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลาย ปค. จะดำเนินการประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบทันที</p> <p>๓. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำบุคลากรในสังกัดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งเรื่องการสอบและการแต่งตั้ง ซึ่ง ปค. ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากผู้ใดทำให้ ปค. หรือผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความเสียหาย ปค. จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	<p>สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๕. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (นายสมยศ พุ่มน้อย)</p> <p>๕.๑ การสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี</p>	<p>๑. ให้ สำนักทะเบียนอำเภอในพื้นที่ กกต. ส่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนใหม่ ประสานการปฏิบัติกับ กกต. จังหวัดในพื้นที่และถือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสำนักทะเบียน</p> <p>๒. ให้ นายทะเบียนอำเภอ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง/และมีได้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมีไข้เหตุอันสมควรภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเลือกตั้ง (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๒๐ ลว. ๒ เมษายน ๒๕๖๔</p>	<p>สำนักทะเบียน อำเภอ</p> <p>นายทะเบียน อำเภอ</p>
<p>๕.๒ การให้สัญชาติไทย</p>	<p>- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ ศึกษาแนวทางและทำความเข้าใจรายละเอียดการปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๘๗๑๙ ลว. ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)</p>	<p>สำนักทะเบียน อำเภอ</p>
<p>๕.๓ การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ ปค. ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล (Flagships to DOPA New Normal 2021)</p>	<p>- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ ศึกษาแนวทางการทำงานและทำความเข้าใจรายละเอียดตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๙๓๕๔ ลว. ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ และสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อการทำงานด้านการให้สัญชาติและสถานะบุคคลของ ปค.</p>	<p>สำนักทะเบียน อำเภอ</p>
<p>๕.๔ การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๙๙๗๘ ลว. ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)</p>	<p>สำนักทะเบียน อำเภอ</p>
<p>๕.๕ การขอคัดรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง</p>	<p>- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๔๐ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีรายการอยู่ในทะเบียนบ้านกลางให้สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)</p>	<p>สำนักทะเบียน อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕.๖ การให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการเปิดบริการสำนักทะเบียนอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการงานทะเบียน และงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔	ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
๖. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ ๖.๑ สน.อส. : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปค.	๑. ให้ จังหวัด กำชับ กำกับการปฏิบัติ และเน้นย้ำให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้ ๑) ให้ อำเภอ ดำเนินการติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงาน ป.ป.ส. ๒) การติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด ขอให้ผนวกเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคู่กันด้วย ๓) เน้นการติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดทางอ้อมผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ระบบ Line Social Media หรือแบบสอบถาม เป็นต้น ๔) ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายหลังจากดำเนินโครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว ทั้งนี้ หากพบปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ ขอให้รายงาน สปพ. สน.อส. ทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป	จังหวัด จังหวัด/อำเภอ
๖.๒ สน.อส. : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไก กน. ผอ.บ.	จังหวัด/อำเภอ
๖.๓ วช. : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ
๖.๔ วช. : เร่งรัดการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ
๖.๕ วช. : ความคืบหน้าในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเตรียมชี้แจงงบประมาณในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร	- ให้ สำนัก/กอง เตรียมความพร้อม จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร	สำนัก/กอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๖.๕ วช. : โครงการสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ ๑) เร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณฯ สำหรับไตรมาสที่ ๑ - ๓ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ๒) ให้ บันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ (e-fms) ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน	จังหวัด/อำเภอ

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐